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เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
 
เลขานุการสภาฯ กราบเรียนท่านประทานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 
ประจำปี พ.ศ. 2564 วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลง
ชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน 23 ท่าน ครบองค์ประชุมคะ จึงขอเรียนเชิญ ท่าน
อภิเชษฐ์  แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขึ้นปฏิบัติ
หน้าที่คะ  
 

ประธานสภา   เชิญนั่งครับ 
  
เลขานุการสภาฯ   ขอเรียนเชิญท่านภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดพะเยา ขึ้นปฏิบัติหน้าที่คะ ขอเรียนเชิญคุณนฤมล บัวชุม รองประธาน  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 2 ขึ้นปฏิบัติหน้าที่คะ  

 
ประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่าน ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ
ท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 มีระเบียบวาระ การประชุม
ทั้งหมด 6 วาระ ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระเลยนะครับ  ครับ
ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระ เนื่องด้วยในคราวการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา นายอินเต้า ปัญจขันธ์ ได้ลา การประชุม เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
ปี 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) ปี พ.ศ. 2562 มาตรา 12 ก่อนเข้ารับ
ทำหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องปฏิญาณตน ในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้น จึงให้ นายอินเต้า  ปัญจขันธ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมือง ไดป้ฏิญาณ
ตนต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาครับ ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายอินเต้า  ปัญจขันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพกระผม นายอินเต้า  ปัญจขันธ์ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขต 1 อำเภอเมือง จะรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามพระราชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อ สัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ขอบคุณครับ   
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ประธานสภาฯ ตอนนี้ นายอินเต้า  ปัญจขันธ์ ก็ได้ปฏิญาณตน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่าน

ก็ได้เป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยสมบูรณ์แล้ว นะ
ครับ ผมขอเข้าระเบียบวาระ เลยนะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ระเบียบที่1.1 เรื่องการแต่งตั้งเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ด้วย การองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีคำสั่งที่ 78/2564 เรื่อง การ
แต่งตั้งเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อให้การบริหารงาน
ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายกำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

อาศัยอำนาจตามมาตรา 35/3 วรรค2 มาตรา 35/5 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ดังนั้น จึงแต่งตั้ง ให้นายเลือดไทย วงศ์ใหญ่ ดำรง
ตำแหน่งเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นผู้ช่วยบริหาร
ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที ่ตามที ่นายก
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มอบหมาย 

 ทั ้งนี้ ตั ้งแต่วันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สั ่ง ณ วันที ่ 3 กุมภาพันธ์ 
2564 จึงแจ้งให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับทราบเพ่ือ
ประสานงานกันครับ 
ระเบียบที่1.2 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการ แทนท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีคำสั่งที่ 14 3/254 เรื่อง 
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการ แทนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตาม
ความเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามสายงานการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
และเป็นการลดขั้นตอน ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ เป็นไปตาม
ระเบียบวาระระเบียบ ว่าด้วยการบริหารการจัดการ บ้านเมืองที ่ดี ปีพ.ศ. 
2546 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

อาศัยตามความในมาตรา 35/5(2)(4) มาตรา 39/1 วรรค 1 วรรค 
2 และวรรค 4 และวรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน จึงมอบอำนาจให้ 

1. นายธวัช  สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
คนที่ 1  

ควบคุมดูแลสั่งการอนุญาต อนุมัติและปฏิบัติราชการ ในลักษณะงาน
ประจำสังก ัดหน่วยงานกองช ่าง กองพัสดุและทรัพย ์ส ินกองแผน และ
งบประมาณกองคลัง  
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2. นายสวัสดิ์  หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
คนที่ 2  

ควบคุมดูแลสั่งการอนุญาต อนุมัติและปฏิบัติราชการ ในลักษณะงาน 
ประจำสังกัดหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
กองกิจการสภา และหน่วยตรวจสอบภายใน  

 
3. ให้คุณบุญโต  เกียรติวิชัยงาม ปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา 
ควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง ตามภารกิจในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 การแปลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

นโยบายของรัฐบาล ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป
ประธรรม  

อนึ่ง ในภารกิจที่ไม่ได้มอบอำนาจ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติราชการแทน 
ถือว่าเป็นอำนาจ โดยเฉพาะตัวของท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา คืออำนาจงานบริหารบุคคล งานแผนและงบประมาณ 
และรวมถึงงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง งานการเงินการคลัง และงาน
ช่าง ทั้งนี ้ตั้งแต ่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  

ระเบียบที่1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม ด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญข้าราชการรับการ
ฝึกอบรม ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดฝึกอบรมขึ้น จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้  
1.3.1 หลักสูตร เจาะประเด็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มี
สิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง  
1.3.2 หลักสูตร บทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น การโอนเงินงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบงบประมาณฉบับใหม่ปี พ.ศ. 2563) การ
เห็นชอบใช้เงินสะสม และการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนให้ถูกต้อง  
1.3.3 หลักสูตร แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับประธานสภาท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น อย่างไรให้ถูกต้อง อีกทั้งกฎกระทรวง
การสอบสวน ผู ้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่ง ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 โดยได้เชิญวิทยากรจาก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมจัดขึ้นจำนวน 8 รุ่นๆละ 3 วันท่าน
สมาชิกฯ สามารถดูกำหนดวันฝึกอบรมตามระเบียบ ในเอกสารได้เลยนะครับ
ท่านสมาชิกฯ ครับสำหรับโครงการฝึกอบรมทั้ง 3 หลักสูตรนี้ แต่ละหลักสูตรมี 
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ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท ซึ่งสมาชิกฯ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้
เต็มจำนวนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ท่านสมาชิกฯ ใน
การจัดฝึกอบรม จัดขึ้นจำนวน 8 รุ่นๆละ 3 วัน เหมือนกันทั้ง 3 หลักสูตร หาก
ท่านสมาชิกฯ สนใจเข้าสมัคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรใด และรุ่นใด
สามารถแจ้งความประสงค์และยื่นใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  
กองกิจการสภาฯ นะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม 

ไม่มีนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม 

ไม่มีนะครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เพื่อทราบ 

4.1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
          ซึ่งทางกองแผนและงบประมาณได้ จัดทำรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู ้บริหารท้องถิ ่นเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  อ่านคำแถลงครับ เชิญครับ 
 

นายก อบจ. พะเยา ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) 
รายงานผลและเสนอความเห ็น ซ ึ ่งได ้จากการต ิดตามและประเม ินผล 
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น  พร้อมทั ้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี นั้น  

คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ได้รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม และ
ประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ 2553 โดยสรุปดังนี้ 
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โครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนางบประมาณ 2563 จำนวน 709 

โครงการ งบประมาณ 1,210,224,512 บาท ดำเนินการจริง จำนวน 299 
โครงการงบประมาณ 175,535,477.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.17 ของ
โครงการ และร้อยละ 14.50 ของงบประมาณ แยกเป็น  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงการในแผน จำนวน 386 

โครงการงบประมาณ 836,539,291 บาท ดำเนินการจริงจำนวน 192 
โครงการงบประมาณ 94,216,571 บาท ค ิดเป ็นร ้อยละ 49.72 ของ
โครงการและร้อยละ 11.26 ของงบประมาณ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม โครงการใน

แผน จำนวน 126 โครงการ งบประมาณ 190,468,961 บาท ดำเนินการ
จริง จำนวน 45 โครงการ งบประมาณ 25,98 3,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 
35.71 ของโครงการ และร้อยละ 13.64 ของงบประมาณ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการในแผนจำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 14,577,900 บาท 
ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,996,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 
20 ของโครงการและร้อยละ 13.69 ของงบประมาณ 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย โครงการ

จำนวน 39 โครงการ งบประมาณ 36,612,800 บาท ดำเนินการจริง จำนวน 
26 โครงการ งบประมาณ 47,984,421 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของ
โครงการและร้อยละ 13.06 ของบประมาณ  

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ ในแผนจำนวน 38 โครงการงบประมาณทั้งสิ้น 17,14,600 บาท
ดำเนินการจริง จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 3,593,196 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 28.95 ของโครงการ และร้อยละ 21.12 ของบประมาณ ครุภัณฑ์ 
08 โครงการ ในแผนจำนวน 100 โครงการ งบประมาณ  

 
ครุภัณฑ์ ผ.08 โครงการในแผน จำนวน 100 โครงการง งบประมาณ 

112,512,730 บาทดำเนินการจริง จำนวน 21 โครงการ งบประมาณ 
1,762,059.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.00 ของโครงการ และร้อยละ 
1.57 ของบประมาณ  

จึงรายงานผลและความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามฯ (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว) จึงรายงานมาเพื่อ ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา รับทราบต่อไปครับ  
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ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯครับ การรายงานผลการติดตามแผนนี้ เป็นการแจ้งให้สมาชิกฯ
ทราบเท่านั ้นนะครับ ไม่มีการลงมตินะครับ การจัดทำงานรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปี
ง บ ป ร ะม า ณ ปี พ . ศ . 2563 ซ่ึ ง เ ป ็ น ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ ข อ ง 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา แผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อที่ 29 (3) รายงานผล
และเสนอความเห็นที่ได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ ่น เพื ่อให ้ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่น  เสนอต่อประธานสภาท้องถิ ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย ภายใน 15 วัน 
นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศเป็น
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน จึงแจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบ กันนะครับ 
ต่อไปเป็น 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เพื่อพิจารณา มีด้วยกันอยู่ 2 ญัตติครับ  

5.1 ญัตติขออนุมัติการรับโอนทรัพย์สินจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยาครับ เชิญท่านนายกฯ ไดอ่้านแถลงครับ 

 
นายก อบจ. พะเยา เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา มีความประสงค์ส่ง
มอบให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื ่อดำเนินการบริหารดูแล
บำรุงรักษาต่อไป ตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
พ ื ้นท ี ่ ช ุมชนเทศบาลท ่าว ั งทอง  อำเภอเม ือง  จ ั งหว ัดพะเยา  ม ูลค่า 
4,323,554.50 บาท ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างดังนี้ 

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.23 เมตร ความยาว 225 เมตร 
จำนวน 1,945 ตารางเมตร  

2. งานทอ่ระบายคอนกรีตสำเร็จขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 
     จำนวน 210 เมตร  
3. งานบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 11 บ่อ 
4. งานเปลี่ยนฝาท่อพักเดิมแบบที่ 1 จำนวน 12 บ่อ  
5. งานรางระบายน้ำรูปตัววี จำนวน 434 เมตร  
6. งานฝาท่อบ่อพักรางระบายน้ำรูปตัววี จำนวน 16 ฝา  
7. งานบ่อพักรางระบายน้ำรูปตัววี จำนวน 16 ฝา  
8. งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 
    จำนวน 64 ท่อน  
9. งานติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง Smart Road 140 วัตต์ พร้อมอุปกรณ ์
    จำนวน 14 ชุด  
10. งานป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย  
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พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มาตรา 3 ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุในกฎระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและข้อกำหนดใดๆ ของ
หน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
หมวด 9 การบริหารพัสดุส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย  

ข้อ 202 การบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ ให้ดำเนินการตาม
หมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ฯลฯ  

ข้อ 203 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้  
ตัวอย่าง ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชี
หรือทะเบียนไว้ ประกอบรายการด้วย ฯลฯ 

(2) การเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้
ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีหรือทะเบียน  
ส่วนที ่3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การบำรุงรักษา  
ข้อ 212 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความ

ครอบครอง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทำ
แผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย ในกรณีที่
พัสดุเกิดการชำรุด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว  

หนังสือกองการพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการ 
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐกรมบ ัญช ีกลางท ี ่กค (กวจ 
0405.2/020147) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ข้อหารือแนว
ทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบ จากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯครับ ญัตตินี้เป็นการรับโอนทรัพย์สินจากสำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 สำนักการ
โยธาและผังเมืองพะเยา มีความประสงค์จะมอบ โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำและป้องกันน้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาล ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 4,323,554.50 บาท ประกอบด้วย 10 รายการ ด้วยกัน ดังที่ท่าน
นายกได้อ่านคำแถลงครับ ทั้งหมด 10 รายการ ที่ได้นำเรียนท่านเป็นญัตติ ที่
ต้องขอมติต่อสภา ในการรับโอนทรัพย์สินของ สำนักงานโยธาและผังเมือง 
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 จังหวัดพะเยาครับ ซึ่งสายทางถนนสายทางนี้ เป็นถนนสายทาง ระหว่างข้าง
โรงเรียนอนุบาลพะเยา ตรงไปจนถึงสี่แยกป่าแดงครับ เมื่อก่อนก็เป็นถนนของ
อบจ. ของเรารับผิดชอบ แต่ทางอบจ. ของเรางบประมาณของเรา มีไม่เพียงพอ
โยธาและผังเมือง เขาก็เอาไปทำครับ ด้วยงบประมาณ 4 ล้านกว่า ครับ มี
สมาชิกท่านใด ที่จะอภิปรายครับ ขอเชิญ นายเดชศรี ธิวงค์ เชิญครับ 
 

นายเดชศรี ธิวงค์  เรียนท่านประธานฯ ท่านรองประธาน ท่านนายกคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ
และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายเดชศรี ธิวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขต 6 อำเภอเมือง ขอเสนอความเห็น และตั้งข้อสังเกต 
เกี่ยวกับรายการ ประกอบการรับโอนทรัพย์สิน จากสำนักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดพะเยา ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้
ดูแลพื้นที่นี้ ถนนเส้นนี้ คือเส้นสี่แยกไฟแดง ที่จะเข้าไปผ่านโรงเรียนประชา
บำรุงนะครับ ระยะความยาว ประมาณ 225 เมตร เชื่อมต่อกับเทศบาลเมือง
พะเยา เดิมแล้ว เป็นปัญหามาก กรณีท่ีการระบายน้ำท่วม จากทางโรงพยาบาล
พะเยาราม ทางถนน ทางสี่แยก ซึ่งเทศบาลท่าวังทอง ก็ไม่สามารถที่จะทำได้
จริงๆ และเป็นเส้นทาง รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ว่าตอน
นั้น ได้ใช้งบประมาณ ของจังหวัด โดยโยธาธิการ ได้ดำเนินการ ซึ่งผมได้ได้
ร่วมกับคณะอยู่นะครับ ก่อนการรับโอน อยากจะขอเสนอข้อสังเกตตอนนี้ ถนน
เส้นนี้ได้สร้างเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย แต่ว่ายังมีข้อสังเกตเล็กน้อย ซึ่งเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ คือฝาบ่อพักรางระบายน้ำรูปตัววี งานรางระบายน้ำรูปตัววี 
นั้น ผมไม่ได้ติดใจ เพราะว่าอยู่ข้างทาง แต่งานฝาบ่อพักรางระบายน้ำรูปตัววี ที่
อยู่กลางถนนนั้น เสี่ยงกับการขี่จักรยานและจักรยานยนต์ ถ้าเป็นรถยนต์ ไม่
น่าจะมีปัญหา อยากจะฝากตรงนี้ไว้ เผื่อ อบจ. รับโอนแล้ว จะได้ดำเนินการ
ตามที่ ท่านนายกแถลง ในข้อ 212 หน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดให้มีผู้ควบคุมดูแล
พัสดุ คิดว่าบางที อาจจะต้องได้รับการซ่อมแซมแก้ไขต่อไป เพื ่อไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุ ครับ ขอตั้งข้อสังเกต เท่านี้ครับ ท่านประธานฯครับ ขอบคุณมากครับ  
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใด ที่จะอธิบายอีกหรือเปล่าครับ ครับตามที่ นายเดชศรี ธิวงค์ 
ได้อภิปรายมา นั้น คือปัญหา ก็คือ ฝารางระบายน้ำ ที่เป็นฝาท่อนะครับ พรุ่งนี้ 
ผมก็อยากจะให้ กองช่างของเราช่วยไปดูแลหน่อยนะครับ เพื่อความเรียบร้อย 
แล้วก็เพ่ือผลประโยชน์ ของพ่ีน้องประชาชน ชาวจังหวัดพะเยา ของเรานะครับ 
จะมีสมาชิกท่านใด ที่จะอธิบายเพิ่มเติมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการ
อภิปรายนะครับ เลขาฯครับ ตรวจนับองค์ประชุม ด้วยครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   22 ท่าน คะ 
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ประธานสภาฯ ครับ จำนวนสมาชิกฯ ทั้งหมด 22 ท่านนะครับ ครบองค์ประชุมนะครับ ผมขอ

มติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใด เห็นชอบ กับญัตติการรับโอน
ทรัพย์ส ินจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 รายการ ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยาได้เสนอ โปรดยกมือ ขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   21 เสียง คะ 
 
ประธานสภาฯ ครับเป็นอันว่า สภาแห่งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ รับญัตติการรับโอน

ทรัพย์สิน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 นะครับ ญัตติต่อไป เลยนะครับ  

 
5.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 
โครงการ ก่อสร้างศาลพระภูมิ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เชิญท่านนายก อบจ. พะเยา ได้อ่าน
คำแถลงครับ  
 

นายก อบจ. พะเยา ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุก
ท่าน ตามที่จังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต ่ 
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป นั้น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการ ก่อสร้างศาลพระภูมิ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา เพื ่อใช้เป็นที ่ส ักการบูชา และเป็นที ่ย ึดเหนี ่ยวจิตใจ ของ
ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เนื ่องจากไม่ได้ ตั ้งงบประมาณ เพื ่อการดังกล่าว ไว้ ในข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ดังนั้น จึงขอโอนงบประมาณรายจ่าย จาก
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย หน้า 
287 ประเภท ค่าบำรุงรักษาหรือค่าซ่อมแซมทรัพย์สินจำนวน 236,000 
บาท ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้างจำนวน 1 
โครงการ ตามบัญชีรายชื่อและรายละเอียดที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข 1 ) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
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ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจ อนุมัตขิองสภาท้องถิ่น  

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป  
 

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯครับ ญัตตินี้เป็นการขอโอน เป็นการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
จะดำเนินโครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื ่อใช ้เป็นสถานที่
สักการบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง และผู ้ท ี ่ เล ื ่อมใสศรัทธา ประชาชนทั ่วไป แต่เนื ่องจากไม่ได้จ ัดตั้ง
งบประมาณไว้ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือ
การก่อสร้างดังกล่าว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ โดยขอโอนลด เงิน
งบประมาณรายจ่าย จากงานบริหารงานทั่วไปกับอุตสาหกรรมและการโยธา
หมวดค่าใช้สอยหน้า 287 ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมทรัพย์สินเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่ของกองช่างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ สำนักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยาจำนวนเงิน 236,000 บาท  

ท่านสมาชิกฯ ครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่าน
ไดม้ีนโยบาย ย้ายศาลพระภูมิที่จากเดิมที่เคยอยู่หน้าตึก อาคาร 1 (หน้าแบงค ์
กรุงไทย) ไปตั้งใหม่ตรงแยก หรือโค้ง เข้าสำนักงาน อบจ.เรา โดยรื้ออาคารโรง
จอดรถ ออกเป็นบางส่วน เพ่ือปรับพื้นที่ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ ใหมม่ีสมาชิก
ที่จะอธิบายหรือเปล่าครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ไม่มีผมขอปิดการอภิปรายนะ
ครับ เลขานุการสภาฯครับ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 
 

เลขานุการสภาฯ  22 ท่าน คะ 
 
ประธานสภาฯ ครบองค์ประชุมนะครับผม ขอมติที่ประชุมสภาเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใด 

เห ็นชอบกับญัตต ิการขออนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณปีพ.ศ.2564 ตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตามที่ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอครับ โปรดยกมือขึ้นครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    21 ท่าน 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกฯท่านใด  ไม่เห็นชอบ  กับญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตามที่
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอครับ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

เลขานุการสภาฯ   ไม่มี คะท่าน  
 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท ์เห็นชอบ ให้อนุมัติเงินโอน 

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ  
6.1 ข้อหารือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ประธานสภาฯ  วันนี้จะมีสมาชิกท่านใด ที่จะมีข้อหารือครับ เชิญนายเดชศรี ธิวงค์ เขต 6 

อำเภอเมือง เชิญครับ 
 

นายเดชศรี  ธิวงค์  เรียนท่านประธาน ท่านรองประธานท่าน นายกคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมมีข้อหารือ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจาก
ประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เรื่องของถนน ผมไม่ทราบว่าถนนของในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดพะเยา มีกี่สายทางแล้ว ที่
ผมได้รับการร้องเรียน เป็นถนนสายป่าแดง ห้วยบง ตรงนี้เส้นทางที่ หน้าศูนย์
เมล็ดพันธุ์ ไปถึงทาง ร้านอาหารต้นนม มีความมืดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทำให้
สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน เมื่อหลายปีก่อน มีเหตุเกิดข่มขืนและฆ่านะครับ ตรงนี้นี่
ถือว่าเป็นอันตรายมาก ในสมัยนี้ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ ้นอีก จึงได้รับหนังสือ
ร้องเรียน จากพี่น้องประชาชนเรื่องขอไฟส่องสว่างบนท้องถนนตอนนี้ ได้ยื่นใบ
ส่วนของท่านผู้บริหารและนะครับ ผมเลยแนะนำมาว่าขอหารือในสภา เพื่อจะ
ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบ ว่าถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. มีก่ีสายทาง ใน
จังหวัด ขอเอกสารจากทางผู้รับผิดชอบ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทุกท่าน ได้ทราบด้วยเพื่อเกิดมีปัญหามันชำรุดบางสายทางหรือต้องการ
ไฟส่องสว่าง เราจะได้ดำเนินการได้ตรงจุด จึงนำเรียนต่อท่ีประชุมครับ  
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ประธานสภาฯ  ครับ ตรงนี้ต้องขอฝากทางท่านผอ. กองช่างด้วยนะครับ เรื่องเส้นทางทั้งหมด
ของเรามี 64 สายทางหรือเปล่าครับ พอดีสมาชิกที่ท่านยังเพิ่งเข้ามา ท่านไม่
ทราบเอกสาร อยู่ที่กองกิจการสภาแล้วครับ และเดี๋ยวค่อยแจกกันไปนะครับ 
จะมีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายครับ เชิญ นายบุญเดช อินต๊ะสาร ครับ เชิญครับ 
 

นายบุญเดช  อินต๊ะสาร กราบเรียนท่านประธานสภา นายกผู ้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 3 อำเภอดอกคำใต้ ผมขอหารือซึ่ง
ปัจจุบันนี้ ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ชำรุดเสียหายที่เดือดร้อน
มากๆนะครับ ผมจะเสนอขอหารืออยู ่ 2 สาย สายที ่ 1 ถนนลาดยางสาย
บ้านปิน ตำบลบ้านปิน เชื่อมบ้านบัว ตำบลแม่กา สภาพเดิมนะครับ กว้างเฉลี่ย 
4 เมตรยาว 9 กิโลเมตร ก่อสร้างมาเมื่อ ปีพ.ศ. 2541 - 2549 ครับ ยังไม่ได้
เคยรับการซ่อมแซมเลยครับ เป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย เรื่องนี้ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านปิ่น และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร้องขอมาทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้วครับ นี้สายที่ 1 นะครับ สายที่ 2 เส้นทางท่ี 2 สายบ้าน
ถ้ำ ตำบลบ้านถ้ำ เชื่อมต่อ ตำบลบ้านปิน เชื่อมต่อตำบลคือเวียง ระยะทาง
ประมาณ 7 กิโลเมตร สภาพเดิม 4 เมตร สายนี้ ได้รับโอนจาก กรมโยธาธิการ
ตรงด้านข้าง กรมโยธาธิการลาดยางในปี 41 ยังไม่ได้ทำการซ่อมแซม ได้รับการ
ซ่อมแซม เป็นช่วงๆ ณ ตอนนี้ที ่ลำบากมากนะครับก็ 2 กิโลเมตร ครับท่าน
นายก ก็คงเคยผ่านไปนะเส้นนี้ เส้นทางบ้านถ้ำ บ้านปางครับ อันนี้ จำนวน 2 
สาย ผมขอเรียนและก็ฝากทางผู้บริหารนะครับ ได้ดำเนินการในโอกาสต่อไป
ซ่อมแซมนะครับ ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด ที่จะอภิปรายหรือเปล่าครับ ขอเชิญ นายมานพ  ศูนย์กลาง เชิญครับ 

 
นายมานพ  ศูนย์กลาง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

ผมมีเรื่องหารือเหมือนกับท่าน ก่อนหน้านี้นะครับที่ เรื่องถนนบ้านผมมีอยู่ 1 
สายนะครับ มันจะเป็นของอบจ. หรือของทางหลวงชนบท ผมก็ไม่ทราบได้นะ
ครับ ผิวมันชำรุดมากเลย อยากให้มีการซ่อมแซม เพ่ือลดอันตราย ในการสัญจร 
ของพ่ีน้องชาวบ้าน นะครับ  

อีกเรื่อง คือเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับ บ้านผมมีอยู่กลุ่ม
ใหญ่ กลุ่มหนึ่ง มีวัวเป็นพันนะครับ แต่ขาดแคลนน้ำครับ เป็นไปได้ไหมครับ 
อยากจะขอโครงการเจาะบ่อบาดาลเป็นแหล่งน้ำให้สัตว์เลี้ยง วันนี้ผมทำหนังสือ
ไปให้ ในส่วนไหนครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ท่านนายกฯ จะขอชี้แจงด้วยนะครับ เชิญท่านนายกฯ ครับท่าน 
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นายก อบจ. พะเยา ประธานสภาฯและสมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ขออนุญาตชี้แจง

ในข้อหารือ ก่อนนะครับ ไม่ได้เจาะเป็นรายบุคคลนะครับ กรณีของถนนนะครับ 
เราจะมีบัญชีขึ้นทะเบียนอยู่นะครับ สายถนนรับผิดชอบของหน่วยงานเราก็คือ 
อบจ.นะครับ สามารถขอรายละเอียดเอกสาร ได้ที่กองช่าง แล้วจะถ่ายสำเนา
เป็นรูปเล่ม ฝากไว้ที่ฝ่ายสภาฯนะครับ ท่านประธานแจกจ่ายสมาชิกทุกท่าน
ด้วยนะครับ ในเรื่องของไฟส่องสว่าง กรณีที่ถนนสายไหน ไม่ใช่ของเรานะครับ 
ไม่ใช่ถนนสายที่ อบจ.รับผิดชอบอยู่แล้ว ถ้าเป็นของทางหลวงชนบท ก่อนที่เรา
จะทำโครงการ ในเรื่องของไฟส่องสว่างและต้องขออนุญาตไปที่ ต้นสังกัด ก็คือ
ทางหลวงชนบทก่อนนะครับ แล้วทำโครงการและบรรจุในแผน เพื่อที่จะเอา
นำเข้าแผนต่อไป ขั้นตอนการทำแผนงบประมาณของ อบจ. ในปีนี้นะครับ คง
จะไม่ทันนะครับ ท่านก็ต้องทำแผน 3 ปี 5 ปี ที่เราจะทำกัน ส่วนขั้นตอน อย่าง
ที่ผมได้ชี้แจง ต้องไปขออนุญาตทางต้นสังกัด พอดีเป็นถนนที่ไม่ใช่ ของเรานะ
ครับ ถ้าเป็นทางหลวงชนบท ท่านก็ไปขอที่ทางหลวงชนบท ถ้าเป็นของทาง
หลวง ก็ไปขอที่กรมทาง ส่วนการซ่อมบำรุงถนน ที่ชำรุดเสียหายกรณี ที่ท่าน
บุญเดช สมาชิกฯ พ่อกำนันมานพ นะครับ สมาชิกสภาฯ เขต อำเภอจุน นะ
ครับ ในส่วนของถนนที่รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรา
สามารถตั้งงบ ซ่อมแซมได้ โดยใช้กองช่างของเรานะครับ เรามีเจ้าหน้าที่พร้อม
อุปกรณ์ ถ้าเป็นถนนสายลาดยางแล้ว จะมีงบที่ตั้งขึ้นมา ซื้อยางมะตอยและ
อุปกรณ ์ในการซ่อมแซมนะครับ เรามีบุคลากรและมีเครื่องจักรอยู่นะครับ ส่วน
กรณีที่ มีการชำรุดเสียหายเยอะๆนะครับ ขอให้ท่านสมาชิกฯ ทำลักษณะ
เดียวกัน ก็คือทำเป็นข้อบัญญัติ เพื่อที่จะเข้าแผน 3 ปี 5 ปี แล้วก็พิจารณา
งบประมาณต่อไป  

ข้อนี้ของภัยแล้งนะครับ ในเขตอำเภอจุน ที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคนะครับ ขาด
แคลนน้ำ ในการทำปศุสัตว์นะครับ การเจาะบ่อบาดาลนะครับ ถ้าความลึกเกิน 
15 เมตร ต้องขออนุญาตไปที่กรมทรัพยากรน้ำนะครับ แล้วก็หน่วยงานเรา
สามารถเจาะได้ ตั้งงบเจาะได้กรณีที่จังหวัด ในการประกาศภัยแล้งนะครับ ถ้า
เกิดไม่มีการประกาศภัยแล้งแล้ว ก็ประสานงบประมาณ ขอการอุดหนุนมาจาก
ของทรัพยากรน้ำ ซึ่งเจาะบ่อบาดาลลึก 150 เมตรขึ้นไปนะครับ ต้องใช้ต้นทุน
งบประมาณ นะครับ  

  ท่าทางสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ ในเรื่องของการเจาะบาดาลลึก 
150 เมตร ขึ้นไป ก็ทำโครงการมา ทางผู้บริหารจะประสานไปทางทรัพยากร
น้ำให้นะครับ ซึ่งใน เขตลำปาง ในทางที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับ ขอชี้แจงแค่นี้
ครับ ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด ที่จะมีข้อหารือ อีกหรือเปล่า ครับ นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย เชิญครับ  
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นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่านครับ ผมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดพะเยา เขต 1 อำเภอเชียงคำ รับผิดชอบ ตำบลร่มเย็น ตำบลแม่ลาว ขอ
เส้นทางสายระหว่าง เขตตำบลร่มเย็น เขตความรับผิดชอบของ อบจ. เส้นทาง
สายแรก ระหว่างเส้นลาดยาง จากตำบลแม่ลาว - บ้านร่องส้าน หมู่ 8 แล้ว
ชาวบ้าน ร้องเรียนทุกปี เพราะว่าถนนเสียหาย สัญจรไปมา ไม่ค่อย สะดวก 
แล้วก็ ไม่มีเสาไฟ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทุกๆปี และสายที่ 2 ระหว่าง ตำบล
เจดีย์คำ - บ้านห้วยทราย ทางก็ชำรุดสัญจรไปมา ลำบาก แล้วก็ไม่มี ไฟฟ้า ก็ขอ
ฝากเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ช่วยให้ช่างไปดูแลหน่อย เหลืออีก
เส้นทางหนึ่ง คิดว่าคงไม่ใช่ความรับผิดชอบของ อบจ. เส้นทางที่ขยายจาก ข้าง
ธนาคารกสิกร บ้านทุ่งเย็น – คลองหลวง เส้นทางตรงนี้ สัญจรมา ระหว่าง 
ตำบลทุ่งกล้วย ส่วนใหญ่มาทางนี้ แล้วก็แคบ เคยเสนอช่วงที่เดือนที่แล้ว ที่มา
เยี่ยมตรวจการ เขตอำเภอเชียงคำ เคยเสนอต่อรัฐมนตรีว่า ขอขยายเขต ข้างละ 
1 เมตร พร้อมไฟส่องสว่าง เพราะว่าเส้นทางนี้ ทุกๆปี มีเกิดอุบัติเหตุ อย่างน้อย
ตาย 15 ศพ ต่อทุกปี ขอฝากให้ท่าน ฝากถึงหน่วยงาน ที่รับผิดชอบเส้นทาง 
หรือว่าที่รับผิดชอบ ช่วยไปดูแลด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย ก็ได้อภิปรายแล้ว เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครับ 

เชิญครับ ท่านนายกฯ ครับ 
 

นายก อบจ. พะเยา ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทุก
ท่าน ครับ การบริหารงบประมาณประเทศ ไปในทิศทางเดียวกันนะครับ ผมขอ
ความร่วมมือสมาชิกฯ ทุกท่านนะครับ ร่วมกันทำโครงการ ที ่เป็นความ
เดือดร้อนและกรณีเร่งด่วนนะครับ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องแรงน้ำ เรื่องไฟ
ส่องสว่างทุกด้านนะครับ ที่ยุทธศาสตร์ ที่เราได้วางไว้ทั้ง 6 ด้าน นะครับ ขอ
ความร่วมมือสมาชิกฯ ทุกท่านนะครับ ช่วยทำข้อบัญญัติ บูรณาการร่วมกับ
ท้องถิ่น ท้องที่ผู ้นำชุมชน ทุกท่านนะครับ ในความเดือดร้อนเร่งด่วน ของ
ชาวบ้านเพื่อที่จะทำข้อบัญญัติ เข้ามาแผน 3 ปี 5 ปี เพ่ือรองรับงบประมาณนะ
ครับ เพราะอย่างที่ทางทีมผู้บริหาร ได้แถลงนโยบายไปแล้ว ให้นโยบายไป เรา
ขอเงินอุดหนุนและก็ของบประมาณมาจากส่วนกลางด้วย ภายใน 30 แผน 3 
ปี 5 ปี และขอความร่วมมือสมาชิกฯทุกท่านนะครับ ทำการรวบรวมไว้เยอะๆ
นะครับ แล้วก็ส่งมาท่ีกองแผนเพื่อบรรจุแผนต่อไปในทิศทางเดียวกันนะครับ ไม่
ว่าจะเป็นสายถนนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง อบจ. ก็ประสานความร่วมมือไปทาง
หน่วยงานต้นสังกัดได้นะครับ เพ่ือการบริหารงบประมาณเราไปทิศทางเดียวกัน 
เพื่อการขับเคลื่อนองค์การของเรา จะได้ตอบโจทย์ต่อความต้องการ ของพี่น้อง
ประชาชน ในจังหวัดพะเยา ต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ ท่านประธานฯ ครับ  

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด ที่จะหารืออีกหรือเปล่า ครับ ขอเชิญ นายมงคล หลักฐาน  

เชิญเลย ครับ 
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นายมงคล หลักฐาน  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ รวมถึง

ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยนะครับ กระผม นายมงคล หลักฐาน ครับ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อำเภอเมือง นะครับ ขอหารือ
ในที่ประชุมแห่งนี้นะครับ คือถนนที่ข้างกองหน่วยเครื่องจักรของเรานะครับ มัน
มีบ่อน้ำนะครับ ตรงกลางถนนพอดีนะครับ ทางเรานี้ก็เอาสีขาว เข้าไปทาแล้วก็ 
ภาพมันไม่ค่อยชัดครับ มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยขึ้นครับ ถึงขั้นเสียชีวิต ตรงนี้
อยากจะให้ทาง อบจ.ของเรา ช่วยปรับปรุง ให้ภาพมันเห็นชัดขึ้นนะครับผม 
ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมา เขาบอกว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นบ่อย และครั้ง
สุดท้ายนี้ ถึงกับเสียชีวิต ซึ่งมันเป็นเขต ในความรับผิดชอบของเราด้วย แล้วก็
ติดกบัศูนย์เครื่องจักรกลของเราด้วย อันนี้ประเด็นที่ 1 นะครับ 

ประเด็นที ่ 2 ที่ผ่านมาก็คือว่าราษฎร ในตำบล บ้านต๋อม หมู ่ที ่ 1 
ประมาณ 44 หลังคาเรือน ตอนนี ้ไม่มีน้ำกิน น้ำใช้นะครับ ผมได้ร ับการ
ร้องเรียนมา ก็ขอความอนุเคราะห์นะครับ จากทางผู้บริหาร ช่วยให้ราษฎรทั้ง 
44 หลังคาเรือนนี้ ราษฎรก็ประมาณ เกือบ 200 ท่าน นะครับ ให้ได้มีน้ำดื่ม
น้ำกิน น้ำใช้นะครับ ในเฉพาะหน้าแล้ง ผมได้ร่วมประชุมกับประชาคม หมู่บ้าน
เขาบอกว่า ไม่มีน้ำใช้แล้วก็น้ำดื่มประจำวัน ทั้งอุปโภค บริโภค ไมมี่ใช่ครับ ก็ขอ
ทาง อบจ.ฝ่ายบริหารของเราครับ ช่วยสำรวจแล้วก็ดูแลนะครับ เพราะว่ามัน
ใกล้ๆ สำนักงานของเราเองครับ หลังวิทยาลัยเทคนิคนะครับ ก็ขอฝากท่าน
ประธานฯ นายกฯ ด้วยนะครับ  

ประเด็นสุดท้ายก็คือ เรื่องไฟสว่างนะครับ ถนนสายแม่นาเรือ แม่ใจ 
ผมเข้าใจในภาพรวมนี้ คงจะเป็นของเร่งรัดพัฒนาชนบทหรือว่าทางหลวงชนบท
ก็ไม่ทราบนะครับ ตอนนี้ มันได้เกิดอุบัติเหตุวัน เว้นวัน นะครับ สายนี้ตั้งแต่
บ้านร่องไผ่ – บ้านสาง แล้วครับ ไฟแสงสว่าง มันไม่มีครับ บางครั้งเกิดอุบัติเหตุ
ถึงเสียชีวิต ตอนกลางคืนที่หาศพไม่เจอนะครับ ต้องหาตอนเช้านะครับ ต้องมา
เจอศพผู ้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในการใช้ถนนเส้นนี ้นะครับผม ได้ร ับการ
ร้องเรียนทั้งชาวบ้าน แล้วก็เจ้าอาวาสวัดสันบัวบก และวัดสันป่าม่วงนะครับ 
บอกว่า ท่านจะช่วยนำแสงสว่างให้กับถนนสายนี้ด้วย เพราะว่าโอกาสที่เกิด
อุบัติเหตุ มันบ่อยเหลือเกิน นับวัน เว้นวันได้นะครับ ตอนนี้ก็ผมก็เลยนำเรียน
ท่านประธานฯผ่านไปยังท่านนายกฯ ด้วยว่าเป็นไปได้ไหม ถึงว่าแม้จะอยู่ใน
ความรับผิดชอบถนนของทางหลวงชนบท เราขอโอนเฉพาะ เรื่องไฟแสงสว่าง 
ถ้าเป็นไปได้ ก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่ง แทนชาวบ้านนะครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกฯ ท่านใดที่จะหารืออีกหรือเปล่า เชิญ นายเข้ม อัศราช เชิญเลย ครับ 
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นายเข้ม  อัศราช  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ครับ 

ผู้บริหารและสมาชิกฯทุกท่านนะครับ อยากจะหารือกับท่านประธานฯ ว่าใน
เรื่องต่างๆ ที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปลายทั้งหมดนี้นะครับ เรื ่องถนน เรื ่องน้ำ 
อยากจะหารือกับท่านประธานฯ ฝากไปถึงท่านนายกฯ ว่าเราจะให้ส่วนช่างหรือ
ส่วนที่รับผิดชอบ ออกสำรวจถนนของเราก่อนนะครับ ว่าถนนเส้นไหน ควรจะ
ทำหรือไม ่มันเสียหายมากน้อยขนาดไหน เราจะได้เห็น จะได้รู้เลยนะครับ แล้ว
ก็ฝาก เรื่องถนนและเรื่องน้ำ ฝากทางท่านนายกฯ ด้วยนะครับ พวกเราได้ออก
สำรวจและตอนนี้แล้งแล้วครับ ส่วนไหนที่เราจะเอาส่วนช่างหรือเครื่องจักรกล
ไปทำให้กับชาวบ้านที่เขา ได้รับความเดือดร้อนจริงๆครับ เป็นเบื้องต้นนะครับ 
ฝากท่านประธานฯด้วยนะครับ ฝากถึงท่านนายกฯ ด้วย เราน่าจะเริ่มทำแล้ว
ครับ ตอนนี้ถึงหน้าแล้งและหลายๆที่เดือดร้อนครับ ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ น้ำอุปโภค 
บริโภค เราจะมีส่วนที่เข้าไปดูแล ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับ ขอบคุณครับ ท่าน
ประธานฯ ครับ  
 

ประธาน สภาฯ   มีสมาชิกท่านใด ที่จะหารืออีกหรือเปล่า ครับ เชิญ นายเดชศรี  ธิวงค์ ครับ 
 

นายเดชศรี  ธิวงค์ ท่านประธานฯ ขออนุญาตนะครับ กรณีเมื่อเช้า ได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่บ้าน
ได้มีหนังสือ ขออนุเคราะห์ ในเรื่องเครื่องจักรกล ในการตัดแต่งกิ่งไม้ กิ่งไม้ข้าง
โรงเร ียน สุสาน ที ่ม ันจะเป็นอันตรายในการหักโค่นนะครับ  ได้ร ับการ
ประสานงาน จากผู้ใหญ่บ้านบอกว่า ทาง อบจ. ได้ประสานแล้ว แต่ไปติดขัด
เรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง ตรงนี้ผมอยากจะนำเรียนต่อที่ประชุมว่า กรณีงบประมาณ
ส่วนไหน ถ้าหากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มี น่าจะโอนมา เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
เพราะว่าชาวบ้านที่เขาขอ ติดขัดน้ำมันเชื้อเพลิง เดี๋ยวเขาจะมองภาพของ อบจ.
ในภาพลบ อยากจะนำเรียนตรงนี้นะครับ ถ้าหากจะปรับงบประมาณ มาตั้งจ่าย
เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ขอบคุณมากครับ 

 
ประธาน สภาฯ   มีสมาชิกท่านใด จะหารืออีกหรือเปล่า ครับ นายชำนาญ บัวแดง เชิญครับ 
 
นายชำนาญ บัวแดง ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายกฯ ท่านคณะ

ผู้บริหาร ท่านปลัดครับ แล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม นายชำนาญ บัวแดง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อำเภอจุน ท่านประธานฯ ครับ ผมขอ
หารือ เรื่องที่ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ได้หารือนะครับ เกี่ยวกับเรื่องถนน ซึ่งจาก
ที่ผมไดน้ั่งฟัง ขออนุญาต เอ่ยนามนะครับ ท่าน สจ.เข้ม  อัศราช ได้เอ่ยต่อท่ี 

 
นายชำนาญ บัวแดง ประชุมว่า ในภาพรวมทั้งจังหวัดนะครับ ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 64 

สายทางนะครับ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รับผิดชอบนะครับ ซึ่ง
ตอนนี้แต่ละเส้นทาง ตามท่ีท่านสมาชิก ได้ทราบกันดีนะครับ ว่าพ้ืนที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบของ อบจ.นะครับ ถนนสายงานของ อบจ.พะเยา ชำรุดนะครับ  
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นายชำนาญ บัวแดง เป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอนะครับ ผมก็เชื่อมั่นว่า จากที่ท่าน
นายกได้แถลงนโยบายมีหลายด้านนะครับ 6 ด้าน ซึ่งเราจะใช้งบประมาณของ 
อบจ.ไปพัฒนาด้านเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับ พรุ ่งนี ้นะครับ ผมก็ฝากท่าน
ประธานนะครับ ให้ทางในส่วนของกองช่างนะครับ เพื่อนสมาชิกที่ได้เสนอไป
เมื่อกี้ว่าให้สำรวจออกแบบนะครับ ว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่อันตรายที่จะต้องได้
ปรับปรุงซ่อมแซมและแก้ไขนะครับ ซึ่งเมื่อกี้ท่านนายกฯ ก็ได้นำเสนอในที่
ประชุม ว่าไม่มีงบงบประมาณที่ซ่อมแซมนะครับ เพื่อที่จะบรรเทานะครับ 
เพราะตอนนี้เราต้องเช็คว่า พื้นที่ของเราก่อนนะครับ มีจุดไหนสายทางไหนที่
จะต้องเร่งด่วนนะครับ เพ่ือที่จะออกแบบงบประมาณ ส่งไปยังที่ของบประมาณ 
จากกรมส่งเสริมนะครับ เพื่อที่จะเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับ และอีกเรื่อง
หนึ่งนะครับผม ก็ฝากท่านประธานฯ ผ่านไปทางท่านนายกฯ นะครับ ในส่วน
พื้นที่ของอำเภอจุน นะครับ ที่ผมรับผิดชอบนะครับ สายทากิ่วแก้วปางป้อมนะ
ครับ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งตอนนี้เกิดการชำรุดนะครับ ซึ่ง
ประชาชนประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และอีกสายทางหนึ่งก็คือสายทาง บ้านปาง 
บ้านปงนะครับ ซึ่งอาจเป็นสายทางที่เชื่อมระหว่างตำบล ล้อมแรด ตำบลห้วย
ยางขาม ซึ่งท่านนายก อบต. ได้ทำหนังสือนะครับ มายังที่ อบจ. แล้วนะครับ 
เพื่อที่อยากจะให้ทาง อบจ. ลงไปสำรวจนะครับ กับทางหลวงชนบท ไปยืนยัน 
ว่ามันเป็นถนนเชื่อมนะครับ ระหว่างอบต.ของทางหลวงชนบท และ อบจ.ไป
ยืนยันนะครับ ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของใครนะครับ ซึ่งสายทางนี้สรุป น่าจะ
มีระยะทาง ประมาณกี่กิโลเมตร ซึ่งตอนนี้เราทำไปแล้ว ประมาณ 800 กว่า
เมตร นะครับ ซึ่งยังเหลืออีก ประมาณ 300 เมตร นะครับ ฝากท่านประธานฯ
ไปยังท่านนายกฯ ด้วยนะครับ สุดท้ายนี ้นะครับ ผมก็เชื ่อมั ่นนะครับ ว่า
งบประมาณ โครงการด้านถนนนะครับ ที่เราจะทำแผน ตามที่ท่านนายกฯได้
นำเสนอไปนะครับ ผมว่าผมก็มั่นใจว่าทีมงานคณะผู้บริหาร โดยทีมงานที่มี
คุณภาพนะครับ ที่จะเชื่อมโยงประสานงานดึงงบประมาณ จากส่วนกลาง มา
ช่วยพัฒนา สายงานของเรานะครับ ก็อยากฝากนำเรียนท่านประธานฯ นะครับ 
ขอบคุณครับ 

 
ประธาน สภาฯ   ครับ มีสมาชิกท่านใด ที่จะหารืออีกหรือเปล่า ครับเชิญ นายธวัช  สุทธวงค ์

รองนายก อบจ. พะเยา ครับ 
 
รองนายก อบจ. พะเยา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพด้วยครับ ท่านนายกฯ ท่านปลัดและท่านรองฯ

สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ผมนายธวัช สุทธวงค์ ในฐานะรองนายก
อบจ. พะเยา นะครับ ได้รับมอบหมายจาก ท่านอัครา  พรหมเผ่า ให้ดูแลกำกับ
กองช่างกองแผนกองพัสดุนะครับ จากเพื่อนสมาชิกฯ ที่กล่าวมาทั้งหมด ก็เป็น
นิมิตหมายอันที่ดีนะว่า วันนี้สภา อบจ. ของเรา มีการเปิดกว้างแสดงความ 
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รองนายก อบจ. พะเยา คิดเห็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะ เพราะว่าเราเป็นตัวแทนพี่น้องชาวบ้านครับ อยากทำ
ความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกฯ ว่าโครงการทุกโครงการ ที่เราจะทำนะครับ หลาย
สิ่ง หลายอย่าง ที่ชาวบ้านหรือผู้นำท้องถิ ่นของเรามารับ อยากจะเน้นทาง
สมาชิกฯทุกท่านนะครับ ว่าระเบียบงบประมาณ ตอนนี้เราต้องบรรจุในแผน
ครับ สิ่งแรกต้นทางของเราคือเรารับปัญหาจากชาวบ้านมาแล้วครับ ฝากว่า
ตอนนี้เราจะทำแผนปี 65 66 67 ถึง 70 นะครับ ฝากทุกท่าน ทีร่ับฟังปัญหา
ชาวบ้านมา ท่านต้องการตัวไหนบ้าง บรรจุเข้าไปในแผน สิ่งสำคัญที่สุดถนนนะ
ครับ เราต้องไปสำรวจถนนของ อบจ. ในความรับผิดชอบของเราก่อน ว่าตัว
ไหนบ้างและนอกเหนือจากนั้น ท่านกล่าวมาบางถนนบางสายทางไม่ใช่ของ
อบจ. แต่ไม่เป็นไรครับ เราก็ไปดูให้พี่น้องชาวบ้าน แล้วก็ผลักดันเป็นหน่วยงาน
อื่นได้ครับ ก็มีหลายๆท่าน ก็มีช่วยกันครับ ถือว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้อง
ชาวบ้านเหมือนกันนะครับ ส่วนเรื่องของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำก็เช่นกันครับ ต้อง
ฝากเพื่อนสมาชิกฯทุกท่านด้วยนะครับ ว่าวันนี้เราเพิ่งเข้ามา เราไม่สามารถไป
แก้ทางด่วนอย่างท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ พี่น้องชาวบ้านอยู่เขต อำเภอเมือง 
ไม่มีน้ำใช้เห็นใจครับ แต่ตอนนี้ ก็ท้ังปีก็ทำขยายเขต ประปาครับ และส่วนที่เรา
จะแก้ไขเร่งด่วน ในวันนี้ได ้ก็คือเรามีแบบฟอร์มอย่างที่เราไปช่วยท่านก่อน แถว
บ้านไม่มีน้ำใช้แล้ว ก็มีรถน้ำอยู่ 2 คันที่ใช้ได้นะครับ วันนี้ก็ขอมาได้ครับ มี
แบบฟอร์มอยู่ที่กองช่าง เขาขอเข้ามาได้แล้ว เราก็ส่งน้ำไปช่วยเบื้องต้นก่อน
ครับ แก้ไขเฉพาะหน้าวันนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ที่เหลือแล้ว ก็แค่ระยะยาวครับ 
เก็บรรจุในแผนแล้วก็ขยายเขตประปา ที่ท่านเสนอมาเมื่อกี้นะครับ ครับแล้วก็
อีกเรื่องหนึ่งคือ กระผมฝากเรื่องแผนทุกท่านครับ ขอให้ทุกท่านนะครับ วันนี้
หลังเลิกประชุมที่เราอาจจะหารือกับกองแผนนะว่าเราต้องเริ่มนับว่าบรรจุเข้า
ไปแผนกันครับ ฝากบอกผู้นำนะครับ ว่าเวลาเราจะขอโครงการทุกอย่างต้อง
บรรจุในแผนครับ เราไม่สามารถจะทำได้ เพราะระเบียบบังคับ มันออกมาเยอะ
ครับ เราต้องเซฟช่วยชาวบ้านก่อนเป็นที่หนึ่งครับ แล้วก็เช็คเจ้าหน้าที่ แล้วก็
เซฟตัวเองด้วยครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนสมาชิกครับ ว่าปัญหาต่างๆเราช่วยกัน
แก้ไขครับ เป็นนิมิตหมายที่ดีครับ วันนี้ผมเป็นตัวแทนผู้บริหาร ก็ตามที่ระบุใน
แถลงนโยบายไป ก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับ ขอบคุณครับ  

 
ประธาน สภาฯ   เป็นอันว่า ตอนนี้ ท่านทั้งฝ่ายบริหารก็ได้ชี้แจงไปเกือบครบทุกเรื่องแล้วถ้าถนน 

เส้นทางไหนที่เป็นของ อบจ. เราก็ต้องฝากไปทางฝ่ายบริหาร ไปทางกองช่าง
ครับ ทางเงินของเราไม่เพียงพอ ก็ต้องขอเวลาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับ 
ยังไงก็ต้องฝากทาง ฝ่ายบริหารด้วยครับ วันนี้ผมก็ได้ดำเนินการประชุมสภาครบ
ตามระเบียบวาระท้ังหมดแล้วนะครับ ขอขอบคุณ สมาชิกฯทุกท่าน ที่ได้ช่วยกัน
พิจารณา ในเรื ่องที ่ เป ็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ขอขอบคุณ ทุกท่านครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 



 


